

## Tin Giáo Hội Mỹ & Ucraina

### PHÁI ĐOÀN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC MỸ THĂM UCRAINA

Hôm 17 tháng 3 năm 2025, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Cha Gerald Winke, Chủ tịch Tiểu ban Hỗ trợ Giáo hội tại Trung và Đông Âu, dẫn đầu, đã đến thăm thủ đô Kiev của Ucraina để bày tỏ sự liên đới của người Công giáo Hoa Kỳ với người Công giáo và người dân ở đây, cũng như thảo luận về các sáng kiến đoàn kết mới để tăng cường hơn nữa sự hợp tác với người Công giáo tại Ucraina.

Đức Cha Winke nói: “Ưu tiên số một của chúng tôi là người dân Ucraina. Chúng tôi muốn đồng hành với họ, trong thời điểm rất khó khăn này của cuộc sống. Chúng tôi thực sự yêu họ. Họ là anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô”.

Đức Cha cũng nhấn mạnh đến sức phục hồi mạnh mẽ mà người dân Ucraina thể hiện và tuyên bố Giáo hội Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ucraina bằng mọi cách có thể.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ và liên đới.

## Tin Vatican

### GIÁO HỘI CÓ VAI TRÒ BẢO VỆ TRẺ EM TRƯỚC NGUY HIỂM DO VIỆC LẠM DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 vừa qua, Han lâm viện Tòa Thánh về Khoa học đã tổ chức một hội nghị để tìm hiểu về “Rủi Ro Và Cơ Hội Của Trí Tuệ Nhân Tạo Đối Với Trẻ Em”.

Các diễn giả cho biết, một số rủi ro bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để tạo ra và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; dụ dỗ trẻ em trực tuyến; tạo điều kiện cho nạn buôn người; và xâm phạm quyền riêng tư và phẩm giá của trẻ em với sự giám sát quá mức. Vì thế, Giáo hội cần gia tăng các nỗ lực để bảo vệ trẻ em trước những mối đe dọa mới do việc lạm dụng Trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, các diễn giả cũng cho rằng, Trí tuệ nhân tạo cũng có thể được sử dụng để thúc đẩy sự an toàn và phẩm giá của trẻ em cũng như mở rộng khả năng tiếp cận và cơ hội của trẻ em trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nhưng để làm được điều đó, cần phải nâng cao nhận thức về Trí tuệ nhân tạo, quy định rõ ràng và nhất quán của chính phủ và các hướng dẫn đạo đức trong quá trình phát triển Trí tuệ nhân tạo.

## Tin Phò Sự Sống

### MỘT Y TÁ HÀNH NGHỀ CÔNG GIÁO ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI CÔNG TY BÁN THUỐC CVS TRONG VỤ KIỆN PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TÔN GIÁO

Hôm 21 tháng 3 vừa qua, một nữ y tá hành nghề Công giáo tên là Gudrun Kristofersdottir đã đồng ý giải quyết vụ kiện phân biệt đối xử tôn giáo với Công ty bán thuốc CVS.

Bà Gudrun đã đệ đơn kiện vào năm 2024 sau khi bà bị sa thải bởi Phòng khám của Công ty CVS tại Florida sau khi bà từ chối kê đơn thuốc ngừa thai hoặc thuốc có thể gây phá thai.

Thật ra, từ năm 2014 đến năm 2020, bà Gudrun được Công ty miễn trừ vì lý do tôn giáo, khỏi phải kê toa thuốc ngừa thai và thuốc phá thai.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Công ty CVS thông báo sẽ rút lại việc miễn trừ tôn giáo và sau đó bà Gudrun bị sa thải vào tháng 4 năm 2022.

Đây không phải là trường hợp duy nhất một y tá kiện CVS về vấn đề tôn giáo. Một nữ y tá tên là Robyn Strader ở Texas đã kiện CVS vào năm 2023 sau khi mất quyền miễn trừ tôn giáo, khỏi phải kê toa các thuốc ngừa thai và gây phá thai. Vụ kiện đã được giải quyết với CVS vào năm 2024.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

## **DÂN SỐ CÔNG GIÁO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐẠT 1,4 TỶ NGƯỜI**

Theo Niên giám Thống kê về Giáo hội Công giáo được Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua, trong năm 2023, số tín hữu Công giáo tăng 1.15%, từ khoảng 1 tỷ 390 triệu lên 1 tỷ 406 triệu người

Châu Phi ghi nhận sự gia tăng số dân Công giáo mạnh mẽ nhất với tỉ lệ 3,31%, từ 272 triệu người vào năm 2022 lên 281 triệu người vào năm 2023.

Trong khi đó, Châu Mỹ tăng 0,9%, chiếm 47,8% tổng số người Công giáo toàn cầu, với Brazil vẫn là quốc gia có số người Công giáo đông nhất thế giới với 182 triệu người, chiếm 13% tổng số toàn cầu.

Ở Châu Á, dân số Công giáo tăng 0,6%. Philippines và Ấn Độ lại ghi nhận số lượng đáng kể nhất, với 93 triệu người Công giáo ở Philippines và 23 triệu người ở Ấn Độ.

Châu Âu, nơi sinh sống của 20,4% người Công giáo trên thế giới, chỉ tăng 0,2%, vẫn là lục địa kém năng động nhất về mặt tăng trưởng Công giáo.

Còn ở Châu Đại Dương, dân số Công giáo đã tăng 1,9%, với tổng số hơn 11 triệu người Công giáo.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

## **THỐNG KÊ VỀ SỐ GIÁO SĨ, TU SĨ, CHỦNG SINH**

Theo Niên giám Thống kê về Giáo hội Công giáo được Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua, trong năm 2023, tổng số giám mục trong Giáo hội hiện nay là 5.430 vị, tăng 77 vị so với năm trước đó.

Số linh mục trên thế giới là 406.996 vị, giảm 734 vị so với năm 2022. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại Âu châu, tiếp theo đó là Mỹ châu và Úc châu. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong Giáo hội, tổng cộng có 51.433 thầy, tăng 2,6%.

Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu, từ 599.228 vị trong năm 2022 xuống còn 589.423 vị trong năm 2023, tương đương với 1,6%. Trong khi số nữ tu tăng tại châu Phi (2,2%) và châu Á (0,1%) thì lại giảm mạnh tại châu Âu (3,8%), châu Mỹ (3%).

Số chủng sinh trên toàn cầu giảm từ 108.481 trong năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023. Tỉ lệ sụt giảm số đại chủng sinh tại các châu lục là: châu Âu giảm 4,9%, châu Mỹ 1,3% và châu Á 4,2%, trừ châu Phi tăng 1,1%

Tin Đức Giáo Hoàng

## **ĐỨC THÁNH CHA ĐƯỢC XUẤT VIỆN**

Sau 38 ngày điều trị bệnh viêm hai bên phổi tại bệnh viện Đa khoa Gemelli, hôm Chúa nhật, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã được xuất viện và trở về Vatican. Tuy vậy, theo yêu cầu của các bác sĩ, sau khi được trở về Nhà trọ Santa Marta ở Vatican, Đức Thánh cha cần một cuộc dưỡng bệnh dài, ít là hai tháng, tiếp tục làm vật lý trị liệu về cử động và hô hấp. Đồng thời, Đức Thánh cha cần tiếp tục được điều trị bằng thuốc. Ngoài ra, Đức Thánh cha tiếp tục cần thêm oxy cho đến khi bình thường.

Được biết, trong thời gian ở bệnh viện, Đức Thánh Cha đã có hai lần suýt tử vong.

Hiện Tòa Thánh vẫn chưa cho biết liệu Đức Thánh Cha có thể đích thân tham dự các nghi thức Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh tới đây hay không. Tuy nhiên, trước mắt, các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hằng tuần và buổi đọc Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha vào Chủ Nhật bị hoãn lại. Ngài cũng không gặp gỡ Vua Charles của nước Anh mà theo lịch trình sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 4 sắp đến.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

## **GIÁO PHẬN NAM TEXAS TỔ CHỨC CUỘC TUẦN HÀNH CẦU NGUYỆN LIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ TỊ NẠN**

Vào tối thứ Hai ngày 24 tháng 3 vừa qua, Giáo phận El Paso ở miền nam tiểu bang Texas, đã tổ chức một cuộc tuần hành và canh thức ở trung tâm thành phố để tỏ tình liên đới với những người di cư và tị nạn.

Cuộc tuần hành cầu nguyện diễn ra trùng với “Ngày Quốc Tế Về Quyền Được Biết Sự Thật Liên Quan Đến Các Vi Phạm Nhân Quyền Nghiêm Trọng Và Vi Phạm Giá Của Nạn Nhân” do Liên Hiệp Quốc thiết lập vào năm 2010, nhằm tôn vinh Thánh Giám mục tử đạo Oscar Romero của nước El Salvador.

Trong buổi canh thức cầu nguyện, Đức Cha Mark Seitz của Giáo phận El Paso và là Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chỉ trích việc thực thi luật nhập cư hung hăng của chính quyền Mỹ là một “cuộc chiến chống lại người nghèo”.

Tham gia cuộc tuần hành và canh thức cầu nguyện, ngoài các giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân của Giáo phận El Paso, còn có một số giám mục, trong đó có Đức Hồng y Fabio Baggio, Phó Thư ký Bộ Cổ Vĩ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện của Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Gustavo Garcia-Siller của San Antonio. Một số lãnh đạo các tôn giáo bạn cũng tham gia.

Tin Dòng Ngôi Lời

## **HỘI NGHỊ 150 NĂM THÀNH LẬP DÒNG NGÔI LỜI**

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 vừa qua, một hội nghị quốc tế kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời, viết tắt là SVD, đã được tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Rôma để bàn về sứ mạng của dòng trong thế giới ngày nay.

Thánh sáng lập Arnold Janssen của Dòng Ngôi Lời vốn là một nhà giáo dục nổi tiếng trong các trường của Giáo phận Münster, bắc Đức. Dòng Ngôi Lời được Thánh Janssen thành lập tại nước Hòa Lan vào năm 1875.

Ngày nay dòng được liệt kê vào số các gia đình dòng thừa sai hiện diện nhiều nhất trên thế giới tại 77 quốc gia, với gần 6000 tu sĩ, trong số đó hơn một nửa đến từ các nước Á châu. Riêng Tỉnh dòng Ngôi Lời tại Việt Nam, có 200 linh mục, tu sĩ, và từ Tỉnh dòng Việt Nam, có 100 linh mục được sai đi làm việc truyền giáo tại nước ngoài.